

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

hạn chế trong xây dựng NTM thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền 36 xã đã được thẩm định và đề

ngợi UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục chỉ đạo rà soát lại nội dung công việc cần phải làm trước thời điểm UBND tỉnh công bố quyết định. UBND tỉnh sớm xem xét, ra quyết định công nhận để 36 xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đối với các xã còn lại chưa hoàn thành xây dựng NTM cần khẩn trương tiến hành kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong thực hiện chương trình xây dựng NTM thời gian qua; đánh giá những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân vì sao chưa làm được để từ đó xây dựng kế hoạch, để ra nhiệm vụ, giải pháp

cụ thể thực hiện. Tỉnh, huyện nghiên cứu, phân công lại nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo của tỉnh cùng với lãnh đạo các huyện phụ trách trực tiếp, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn. Các địa phương tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ xây dựng NTM từ các cấp; đồng thời, huy động hợp lý sự đóng góp của người dân. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, các huyện bổ sung cơ

chế hỗ trợ bằng tiền, vật chất cho các xã khó khăn. Khẩn trương rà soát, thay thế, luân chuyển, phân công lại cán bộ phụ trách tại các xã khó khăn nếu thấy cần thiết. Cũng tại buổi làm việc đã thông qua danh sách dự kiến phân công lại cán bộ lãnh đạo, ngành, huyện, thành phố tham gia chỉ đạo xây dựng NTM đối với những xã chưa đạt chuẩn NTM.

ĐẠI LỄ GIỖ TỔ...

(Tiếp theo trang 1)

trong lịch sử của dân tộc Việt Nam; dâng hương tri ân công đức trời biển và sự nghiệp vĩ đại của vương triều Trần, cầu cho quốc thái dân an, mọi nhà hạnh phúc.

Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam là sự kiện trọng đại trong đời sống tâm linh của bà con họ Trần Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày 14 tháng Giêng. Đây là nghi thức thiêng liêng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình cảm huyết thống con cháu họ Trần Việt Nam hướng về cội nguồn, phát huy hào khí Đông A muôn đời tỏa sáng, đoàn kết muôn dân trăm họ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa nhà Trần - văn hóa dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại đại lễ năm nay đã diễn ra nhiều hoạt động: dâng hương, tế lễ, rước kiệu, dâng chúc vãn... mang đậm nét văn hóa của nhà Trần.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

làm việc ổn định của Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát thị trấn an ninh sự và hỗ trợ tư pháp, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ với 13 hạng mục công trình. Về đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, đơn vị hiện đang có nhu cầu nghiên cứu dự án tại 4 khu đất thuộc huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Đối với việc đầu tư tuyến đường từ quốc lộ 10 vào khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp và thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Cầu Ngình, huyện Quỳnh Phụ, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đề xuất giao Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tư vấn kỹ thuật, thu hồi một phần diện tích đất để giao cho Công ty IDICO quản lý để giao cho Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải quản lý phục vụ khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, đồng thời điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Cầu Ngình theo hướng mở rộng về phía Nam.

Đại biểu dự họp, nhằm bảo đảm tính pháp lý, đúng quy định của pháp luật, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề nghị Bộ Công an ban hành văn bản giao đất lại cho tỉnh, trên cơ sở đó tỉnh sẽ giao cho nhà đầu tư nghiên cứu quy hoạch; giao Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh tham mưu việc bố trí vốn đối ứng bảo đảm đúng thẩm quyền. Đối với khu đất Trung tâm Khuyến nông (cũ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án đấu giá khu đất để giao cho nhà đầu tư; đồng thời, giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp xin chủ trương về phương án di chuyển đường điện, xác định đơn giá và hình thức đấu giá, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư bởi đây chính là nhà đầu tư chiến lược, thực sự mang lại sự đột phá cho tỉnh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Về đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

nhấn mạnh đây là tập đoàn đã thực hiện nhiều dự án lớn góp phần thúc đẩy sự phát triển tại nhiều địa phương nên cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời giao Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến của các đại biểu dự họp để triển khai các bước tiếp theo đúng với trình tự quy định. Đối với đề xuất đầu tư tuyến đường từ quốc lộ 10 vào khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp và thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Cầu Ngình, huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, tích cực của Tổng công ty IDICO và đề xuất của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải. Đây là đề xuất rất chính đáng bởi không chỉ phục vụ cho Công ty trong quá trình đầu tư tại tỉnh mà còn góp phần hỗ trợ cùng tỉnh trong đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông trong điều kiện nguồn ngân sách còn hạn chế. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý và huyện Quỳnh Phụ báo cáo cụ thể về đề xuất nhà đầu tư trên cơ sở đề xuất nhà đầu tư

việc với hai nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất, hiệu quả nhất cho hai nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh; giao Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh nghiên cứu đề xuất của Tổng công ty IDICO về việc mở rộng khu công nghiệp cầu Ngình về phía Nam; đồng thời yêu cầu huyện Quỳnh Phụ chuẩn bị các thủ tục tiếp theo đối với khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Đối với đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về việc tài trợ đội bóng đá, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương án tài trợ cho hai đội bóng U11 và U13, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu đặt tên các đội bóng cho phù hợp, đồng thời tổ chức ký kết giữa nhà đầu tư với các đội bóng. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã triển khai một số nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo tinh thần

công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là gieo cấy lúa xuân; tích cực phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai có hiệu quả các dự án quan trọng của tỉnh; phát động các doanh nghiệp triển khai sản xuất các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, không để tình trạng công nhân nghỉ, bỏ làm việc tại các doanh nghiệp; chú trọng thực hiện công tác thu, chi ngân sách ngay từ những ngày đầu năm; bảo đảm việc tổ chức các lễ hội được an toàn, trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương; tích cực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho lễ giao nhận quân; bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không sử dụng xe công để làm việc riêng và tham dự các lễ hội đầu xuân.

CÔNG AN HUYỆN KIẾN XƯƠNG Bắt hai đối tượng cướp nguy hiểm

Ngày 18/2, Công an huyện Kiến Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Nghĩa, sinh năm 1985, trú tại thôn Đắc Chung Trung, xã Quốc Tuấn và Đoàn Minh Đức, sinh năm 1996, trú tại thôn Đông Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương về tội cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 13/11/2018 đến ngày 16/2/2019, hai đối tượng trên gây ra 4 vụ cướp táo tợn trên địa bàn, lấy đi 3 xe máy, 4 điện thoại di động và nhiều tài sản có giá trị của người dân. Thủ đoạn của chúng là dùng xe máy chở nhau đi trên các đoạn đường vắng, khi phát hiện người đi xe máy một mình thì ngay lập tức đi lên trước chặn đầu xe và dùng dùi cui điện để đe dọa sau đó cướp xe máy, ví tiền, điện thoại và đồ trang sức rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Được biết, Đoàn Văn Nghĩa là đối tượng có một tiền án về tội cướp tài sản, Đoàn Minh Đức có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an huyện Kiến Xương đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc khám phá thành công, bắt hai đối tượng cướp nguy hiểm trên là chiến công xuất sắc trong những ngày đầu xuân của Công an huyện Kiến Xương, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

NGUYỄN TÙNG

Cung ứng dịch vụ truyền hình về đối ngoại, nông nghiệp - nông thôn và phòng, chống thiên tai

(nhandan.com.vn) Để án cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đề án, quy mô dịch vụ truyền hình đối ngoại, hàng năm trung bình sản xuất và phát sóng các chương trình với thời lượng sản xuất mới là 1.364 giờ, cả giai đoạn là 4.092 giờ; dịch vụ truyền hình phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng sản xuất, phát sóng với thời lượng sản xuất mới là 1.365 giờ/năm, cả giai đoạn 4.096 giờ; dịch vụ truyền hình nông nghiệp - nông thôn với thời lượng sản xuất mới là 1.268 giờ/năm, cả giai đoạn 3.804 giờ.

Theo đó, dịch vụ truyền hình đối ngoại, phòng, chống thiên tai và nông nghiệp - nông thôn, mỗi dịch vụ được xây dựng một kênh truyền hình chuyên biệt, nhằm phục vụ kiểu bào; cung cấp kịp thời tin tức sự để giúp người dân và cơ quan quản lý phòng, chống hiểm họa thiên tai; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn... Thông qua các chương trình, sẽ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tạo cầu nối thông tin từ trong nước với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; trang bị kỹ năng cho người dân chủ động phòng, chống thiên tai, nâng cao kiến thức và kỹ năng sống an toàn, giảm các nguy cơ về hiểm họa cho cộng đồng, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình...

Xoài Việt Nam chính thức vào thị trường Mỹ

(nhandan.com.vn) Chiều ngày 18/2, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Văn phòng của Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố chính thức xuất khẩu trái xoài của Việt Nam sang thị trường Mỹ.

Như vậy, sau 10 năm đàm phán bền bỉ, xoài Việt đã chính thức được một trong những thị trường khó tính nhất đó là Mỹ. Đây cũng là loại quả thứ sáu của Việt Nam vào thị trường Mỹ sau vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa, thanh long. Mỹ cũng trở thành thị trường xuất khẩu thứ 40 của quả xoài Việt Nam.



Để xuất khẩu xoài tươi vào Mỹ, vườn trồng, cơ sở xử lý và đóng gói phải được Cục Bảo vệ thực vật và APHIS cấp mã số để quản lý và truy xuất nguồn gốc. Mọi lô hàng trước khi xuất khẩu phải được xử lý với liều tối thiểu 400 Gy; được Cục Bảo vệ thực vật và APHIS kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Ngoài ra, phía địa phương và doanh nghiệp cần đáp ứng một số yêu cầu khác đã được Cục Bảo vệ thực vật và APHIS thống nhất.

Theo yêu cầu từ phía Mỹ, xoài muốn được xuất khẩu sang thị trường này phải vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe như điều kiện nhà vườn, đồng giới, xử lý chiếu xạ, kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu nhập...

Đại diện phía APHIS nhận định: Việc Mỹ mở cửa thị trường cho trái xoài tươi là thông tin tích cực. Trái xoài Việt Nam rất ngon và có khả năng cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Cùng với việc trái xoài Việt xuất khẩu sang Mỹ, Việt Nam sắp tới cũng sẽ chào đón trái việt quất của Mỹ sẽ vào thị trường Việt Nam trong một thời gian không xa.

Hiện, diện tích trồng xoài của cả nước khoảng 87.000ha, sản lượng hơn 969.000 tấn/năm. Việt Nam đứng thứ 13 về sản xuất xoài trên thế giới nhưng số lượng xuất khẩu thì còn khiêm tốn và nằm ngoài top 10 nước xuất khẩu xoài. Việt Nam có thể xuất sang Mỹ khoảng 3.000 tấn xoài tươi, tương đương khoảng gần 1% lượng xoài tươi nhập khẩu của quốc gia này và ngang bằng với sản lượng xoài nội địa của Mỹ.

(theo nhandan.com.vn)

Kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả

Đó là một trong những yêu cầu đặt ra trong kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa được Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ký ban hành.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành và địa phương. Xây dựng các kế hoạch chuyên đề trọng tâm theo lĩnh vực, mặt hàng và tuyến. Tăng cường đấu tranh với các đối tượng cầm đầu buôn lậu, hoạt động có tổ chức. Kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả; giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng nổi cộm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.



Gia tăng kiểm tra mật hàng xăng dầu là một trong những nội dung được đưa vào kế hoạch năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Kế hoạch số 454/KH-BCĐ389 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gian lận chức năng nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành như: Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất nhóm hàng được phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền,...

Đối với công tác truyền thông cần mở rộng và chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại của hàng được phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực này. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đơn đốc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, hoặc giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành chức năng tiến hành kiểm tra, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng tình hình tại

các địa phương, địa bàn trọng điểm, các hiện tượng nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra việc chấp hành, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch chuyên đề, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác này. Chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã phát hiện, bắt giữ.

Ban chỉ đạo 389 địa phương lựa chọn đơn vị trọng điểm, lĩnh vực ngành hàng trọng điểm để chỉ đạo kiểm tra thực hiện các kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bảo đảm điều kiện, phương tiện cho các lực lượng thi hành công vụ. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, thanh tra, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giao chỉ tiêu cụ thể cho các lực lượng chức năng, tập trung công tác triệt xóa tuyến, địa bàn, tụ điểm, các đường dây, ổ nhóm,...

Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23/9/2015 về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới; Công điện số 229/CĐ-BCĐ389 ngày 15/6/2018 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu mặt hàng thuốc lá, xì gà; Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 về tăng cường phòng, chống

Cần chú trọng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, các bộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và đề xuất kiến nghị các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cần chú trọng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, các bộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và đề xuất kiến nghị các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, thanh tra, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giao chỉ tiêu cụ thể cho các lực lượng chức năng, tập trung công tác triệt xóa tuyến, địa bàn, tụ điểm, các đường dây, ổ nhóm,...